

การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

นำเสนอเมื่อ : 28 เม.ย. 2562

สถานี ก.ค.ศ.

การทบทวนมติ ก.ค.ศ.

กรณีไม่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

สวัสดิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน วันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. มีข่าวความคืบหน้าการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556 มาแจ้งให้ทราบค่ะ

ตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ส่งคำขอมายังสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 5,337 ราย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ พิจารณาคุณสมบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561 - 19 เม.ย. 2562) ได้ดำเนินการคำขอเสร็จไปแล้วจำนวน 2,364 ราย สรุปยอดที่ดำเนินการเสร็จไปแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,844 ราย คงเหลือที่รอการพิจารณา จำนวน 493 ราย ซึ่งขณะนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เร่งดำเนินการเพื่อตอบมติไปยังส่วนราชการ เพื่อจะได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบผลการพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ก.ค.ศ. ได้ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติ เป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มี การคัดค้านใด ๆ ได้ตั้งกรรมการประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ไปประเมินแล้วในเดือนมีนาคม 2562 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติอีกประมาณ 30 ราย ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ประสานไปยังผู้ขอแล้วแจ้งว่า สถานศึกษาปิดภาคเรียน

จึงมีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถประเมินในช่วงนี้ได้ จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อประกาศทางเว็บไซต์แล้ว และยังไม่ได้รับการประเมิน เตรียมขอมูลให้พร้อมรอรับการประเมินในช่วงเปิดภาคเรียนต่อไป

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556 สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลผลการพิจารณาของแต่ละรายให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบ เพื่อแจ้งผู้ขอทราบต่อไป นั้น มีคำถามจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มดังกล่าวว่าจะสามารถทบทวนมติ ก.ค.ศ. ได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องมีขั้นตอนอย่างไร

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า ก.ค.ศ. มีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556 เมื่อสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติ ก.ค.ศ. พร้อมเหตุผลแล้ว หากเห็นว่า ผลการพิจารณานั้นอาจคลาดเคลื่อน สามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาเป็นรายบุคคลได้ ตามขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เคยเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณา กับผลการพิจารณาของ ก.ค.ศ.

2. หากเห็นว่าคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงจัดทำคำชี้แจงพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา โดยระบุหลักฐานที่ปรากฏในเอกสารที่ผู้ขอจัดส่งมาแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอไม่สามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ โดย ก.ค.ศ. จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานเดิมที่ได้เสนอมาในครั้งแรกเท่านั้น

3. ยื่นเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับถึงส่วนราชการต้นสังกัดและเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ในการดำเนินการเสนอขอทบทวนผู้ขอสามารถจัดทำได้ด้วยตัวเอง เพราะเป็นการชี้แจงตามข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ผู้ขอมีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เพื่อจัดทำคำชี้แจงและเหตุผลในการขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ท่านใดที่ประสงค์จะขอทบทวนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคำขอจากส่วนราชการต้นสังกัดแล้ว จะเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ผลการพิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดทราบต่อไป

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ. วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562](#)